

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565

สัญลักษณ์ ■ ปกติ ▲ มีปัญหาราคาสูง ● มีปัญหาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี	■	■	■	ผลผลิตข้าวนาปีออกสู่ตลาดลดลง แต่ยังคงมีความต้องการของผู้ประกอบการค้าข้าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบให้กับคู่ค้าต่างประเทศตามสัญญา ประกอบกับประเทศคู่แข่ง อาทิ เวียดนามมีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มราคาลดลง ทำให้ไทยต้องแข่งขันด้าน อย่างไรก็ตามการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐช่วยให้ราคาข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี	ส.ค. - เม.ย.
ข้าวนาปรัง	■	■	■	ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาดมากเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ราคามีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง	■	■	■	ช่วงเดือน ม.ค. - มี.ค. ๖๕ ผลผลิต มันสำปะหลังออกสู่ตลาดประมาณ ๑๘.๙๖ ล้านตัน หรือร้อยละ ๕๘.๐๐ ของปริมาณทั้งประเทศ ซึ่งเป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ทำให้ผู้ประกอบการทั้งลานมัน/โรงแปง/โรงงานเอทานอลแข่งขันกันรับซื้อและเก็บสต็อกไว้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในโรงงานตลอดทั้งปี จึงคาดว่าราคาจะทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับตลาด ด้านการส่งออกมันเส้นยังเป็นที่ต้องการของจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปผลิตแอลกอฮอล์สำหรับเชื้อ เอทานอลในอุตสาหกรรมก่อสร้างและพลังงาน ในช่วงเดือน ม.ค. ราคาอาจปรับตัวลงเล็กน้อยจากคำสั่งซื้อที่หยุดไปจากจีน เนื่องจากวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีน โรงงานแอลกอฮอล์ในจีนปิดทำการเดือน ก.พ.-มี.ค. ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยจากความต้องการสินค้าของจีนหลังตรุษจีนและความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศที่แข่งขันรับซื้อเพิ่มเก็บสต็อก	ม.ค. - มี.ค. ๖๕ (ออกสู่ตลาดมาก)
สับปะรด	■	■	■	คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง และออกสู่ตลาดมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	ออกสู่ตลาดทั้งปี ออกมาก ๒ ช่วง ช่วง ๑ : พ.ค.-มิ.ย. ช่วง ๒ : พ.ย.-ธ.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์				ณ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ ๐.๓๔๙ ล้านตันหรือร้อยละ ๗.๓๐ ของผลผลิตทั้งประเทศ เป็นช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดน้อย และยังเป็นช่วงเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น ๒ ที่เพาะปลูกในพื้นที่นาข้าว ประกอบกับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่อเนื่องไม่จึงใจให้เกษตรกรเก็บสต็อก ผู้ประกอบการจะรับซื้อและจำหน่ายทันที อีกทั้งในช่วงเดือน ก.พ. - ส.ค. มีการอนุญาตให้นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงอย่างไรก็ดีภาครัฐมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๖๔/๖๕ และมาตรการคู่ขนาน เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด เช่น โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมผู้ประกอบการ มีเงินทุนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร ผู้ผลิตอาหารสัตว์ มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้	ผลผลิตออกสู่ตลาด มากช่วง ก.ย. - ธ.ค. ๖๕
ปาล์มน้ำมัน				- ภาคเกษตรกร คาดการณ์ผลปาล์มน้ำมันยังคงออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มาก โดยจะออกสู่ตลาดมากอีกครั้งตั้งแต่เดือน เม.ย.๖๕ - ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าระดับปกติ (๓๐๐,๐๐๐ ตัน) - ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบภาคพลังงานอาจลดลงระดับหนึ่งจากมาตรการปรับลดสัดส่วนการใช้ B๑๐๐ ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๗, B๑๐ และ B๒๐ เป็น B๗ ระยะเวลา ๔ เดือน (ธ.ค.๖๔ - มี.ค.๖๕) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่ปรับตัวสูงขึ้น จนกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน - ราคาผลปาล์มยังอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง จนถึง เดือนเม.ย.๖๕ ซึ่งผลปาล์มจะเริ่มออกสู่ตลาดมาก ด้านน้ำมันปาล์มดิบเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน	ตลอดปี
มะพร้าว				ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ภาวะการซื้อขายมีแนวโน้มคล่องตัวปกติ คาดว่าราคาจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ม.ค. - ธ.ค. (ออกมาก เม.ย. - ก.ค.)
มะนาว				คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดต่อเนื่อง ราคาเคลื่อนไหวตามภาวะตลาด	

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง				- เป็นต้นถั่วเหลืองฤดูแล้ง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด ร้อยละ ๐.๑๖ , ๒.๕๖ และ ๒๘.๗๑ ของทั้งปี ตามลำดับ คาดว่าราคาเกษตรกรรายได้และตลาด กทม.อยู่ในเกณฑ์ปกติ - คาดว่าราคาตลาดต่างประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศในแหล่งปลูกถั่วเหลืองจะประสบความแห้งแล้ง และความต้องการใช้ของจีนที่มีอย่างต่อเนื่อง	ก.ค.-ธ.ค.๖๔ ถั่วฝู้น ม.ค.-พ.ค.๖๕ ถั่วแล้ง
กากถั่วเหลือง				- คาดว่าราคาทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศจะมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ จากปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองโลกที่มีแนวโน้มลดลงจากสภาพอากาศในแหล่งปลูกที่คาดว่าจะแห้งแล้ง ทำให้การผลิตกากถั่วเหลืองโลกลดลงตามปริมาณวัตถุดิบ ในขณะที่ช่วงนี้ จีนยังคงมีความต้องการใช้กากถั่ว	ทั้งปี
ปลาป่น				- คาดว่าปริมาณผลผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก - คาดว่าราคาตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีแนวโน้มทรงตัว ตลาดปรูการจับปลาใกล้เต็มโควตาแล้วและปลาที่จับได้ส่วนมากซื้อขายในตลาดล่วงหน้าไปแล้ว ทำให้ตลาดเป็นเพียงการซื้อขายของราย	ทั้งปี